



โทร.053-908666 Fax 053-908665

ฉบับที่ 240/62 วันที่ 16 สิงหาคม 2562

## สสท.6 สร้างเครือข่ายการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร



**สสท.6 สร้างเครือข่ายการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร** - นายสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวินเพลส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของเขตให้มีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการ และคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของเขต 6 จำนวน 27 คน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "เทคนิคใช้สื่อ และโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในเชิงสร้างสรรค์"

นายสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตรเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตรไปสู่ทุกระดับ โดยส่วนกลางเน้นการทำประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในภาพรวม ส่วนภูมิภาคเน้นการทำประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ การทำงานเชิงบูรณาการและสร้างเครือข่าย ตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรและชุมชน รวมทั้งผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของเรา และสาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งในปัจจุบัน สิ่งสำคัญที่จะทำให้ข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตรเผยแพร่ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนที่เป็นเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร โดยสามารถเลือกประเด็นให้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนได้ เวทีนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการเชื่อมโยงเครือข่ายเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการช่วยกันระดมความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของ สสท.6 เชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น